

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 32.90 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 32.70 -33.00 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 32.90 บาท แข็งค่าขึ้นจาก 33.00 บาท ในช่วงสัปดาห์ทำการก่อน
แนวโน้มแข็งค่ารับปัจจัยบวกในประเทศ และตามการอ่อนค่าของดอลลาร์

* นายสรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า วันนี้
ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้า โดยมีปัจจัย 3 ปัจจัยหลัก แต่ปัจจัยที่สำคัญคือปัจจัย
ภายในประเทศ หลังจากทีวานนี้ กนง.คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมนโยบายการเงินของไทยเดือน
กันยายน วัที่ 4 ต่อ 3 โดยมี 3 เสียงเห็นควรให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.25% จาก 1.5% เป็น 1.75% ซึ่งเริ่มส่ง
สัญญาณความเป็นไปได้ที่ กนง.จะเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น

* ปัจจัยต่อมาคือเงินบาทแข็งค่าตามการอ่อนค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ วานนี้ดัชนี
ดอลลาร์ร่วงลงและระดับสูงสุดที่ 97 จุด ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดของปีนี้ หลังจากที่รัฐบาลสหรัฐและจีนจะมี
เจรจากันการประชุม G20 ในวันที่ 30 พ.ย. นี้ ทำให้นักลงทุนลดความตึงเครียดในเรื่องสงครามการค้า ตลาดจะ
เปิดรับความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น

* อีกหนึ่งปัจจัย ดอลลาร์ร่วงลงตามการแข็งค่าของค่าเงินยูโรและค่าเงินปอนด์ จากรายงานข่าวร่างข้อตกลง
Brexit ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ทำให้ตลาดมีมุมมองบวกว่าการเจรจา Brexit สหราชอาณาจักรจะ
สามารถบรรลุข้อตกลงกับสหภาพยุโรปได้

"ปัจจัยที่ต้องติดตามคือ ตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐ เดือน ต.ค.และตัวเลขดุลการค้าของยูโรโซน เดือน
ก.ย. ซึ่งจะออกมาในคืนนี้ คาดกรอบระหว่างวันที่ 32.70-33.00 บาท" เขากล่าว

* ดัชนีดอลลาร์ล่าสุดอยู่ที่ 96.99 บาท วานนี้ 97.04 บาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,755.78 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 561.51 ล้านบาท

* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 32.919 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้
หรืออ้างอิงเพื่อการประกอบการตัดสินใจใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้